
 
 

สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย
ยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

     
 

 การประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับคณะข้าราชการ
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

๑.๑  ผู้แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๒   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๓  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๔   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๕   ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๖   ผู้แทนส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๖ 
๑.๗   ผู้แทนการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๘   ผู้แทนผู้ก ากับการต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
๑.๙   ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
๑.๑๐ ผู้แทนผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
๑.๑๑ ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ 
๑.๑๒ ผู้แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 
คณะผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

๒. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข 
ผู้อ านวยการส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ บรรยายสรุปสาระส าคัญและเป้าหมายของการจัดประชุม 
AIPACODD ครั้งที่ ๒ รวมทั้ง ก าหนดการจัดประชุมและการศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด
เชียงใหม่และการส ารวจสถานที่ครั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลและผลการประชุมรายงานต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการเตรียมการให้คณะซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องมาส ารวจสถานที่อีกครั้งเพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเตรียมการด้านต่างๆ 
 



๒ 

 

๓. ผู้แทนจากส านักต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้น าเสนอแผนการ
ด าเนินการและขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

๓.๑ ด้านพิธีการ การต้อนรับ และงานเลี้ยง ขอความอนุเคราะห์ด้านการจัดเตรียมห้อง
รับรองพิเศษ ณ สนามบินเชียงใหม่ การผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และการยกเว้นการตรวจศุลกากร รวมทั้ง 
การประสานรถต ารวจน าคณะในการเดินทางตามก าหนดการประชุมอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้แทนของต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองและการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากได้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและ
เที่ยวบินล่วงหน้า โดยเฉพาะเที่ยวบินของผู้น าระดับสูงของฝ่ายไทย จะช่วยให้การเตรียมการและการต้อนรับ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ผู้แทนของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า  
มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านพิธีการต่างๆ และการสนับสนุนภารกิจด้านการอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรและการใช้รถต ารวจน าตามภารกิจนอกสถานที่การประชุม 

 ๓.๒ ด้านรักษาความปลอดภัย ผู้แทนของส านักรักษาความปลอดภัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ภาระงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เข้าร่วมประชุมมาถึงจนกระทั่งผู้เข้าร่วมประชุมคนสุดท้าย
เดินทางออกจากประเทศไทย โดยเน้นที่การรักษาความปลอดภัยสถานที่การประชุมและบุคคลส าคัญ ซึ่งจะต้อง 
มีการหาข่าวล่วงหน้าและเตรียมการป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้น ส่วนรายละเอียดจะได้ประสานกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี เช่น ต ารวจภูธรภาค ๕ และต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และบรรเทาสาธารณภัย ต่อไป 

 ๓.๓ ด้านการรักษาพยาบาล ผู้แทนของส านักบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภาขอ
ความอนุเคราะห์จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เตรียมทีมแพทย์ประจ าการประชุม ๑ ชุด ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล ชุดกู้ชีพ และคนขับรถฉุกเฉิน ประจ าการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ รวมทั้งติดตามคณะในการเดินทางไปนอกสถานที่ด้วย โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้
เตรียมงบประมาณรองรับส าหรับค่าตอบแทนและที่พักของทีมรักษาพยาบาลแล้วโดยเบิกจ่ายในอัตราของ
กระทรวงสาธารณสุขตาม ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่จะใช้รองรับในกรณีฉุกเฉินระหว่างการประชุม คือ โรงพยาบาล
มหาราช เชียงใหม่ อยู่ห่างจากสถานที่จัดการประชุม ประมาณ ๕ นาที (๓ กิโลเมตร) ส่วนในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ณ ดอยอินทนนท์ จะใช้โรงพยาบาลจอมทอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์เฉพาะทาง 
และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งต่อจะใช้อากาศยานขนส่งฉุกเฉิน ซึ่งจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่อไป 

 ๓.๔ ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้แทนส านักประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากประชา
สัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง โดยมีสถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภาเป็นศูนย์กลางในการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะได้สร้างช่องทางในการ
ติดต่อประสานงาน เพ่ือกระจายข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง รวมทั้ง ขอความช่วยเหลือในการ
ประสานงานการลงทะเบียนและคัดกรองสื่อมวลชนภายในพ้ืนที่ในการท าข่าวการประชุม เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนของ
การออกบัตรแสดงตนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ จะได้ประสานงานในรายละเอียดและการน าส่งข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์การประชุมในข้ันต่อไป 

 ๓.๕ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนจากส านักสารสนเทศประสานงานกับผู้แทน
ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ถึงการเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตที่จะใช้งานระหว่างการประชุม โดยจะ
ท างานร่วมกับผู้แทนของโรงแรม Le Meridien ในการเตรียมการใช้งานระบบออนไลน์ระหว่างการประชุม 
โดยเฉพาะ wifi ให้มีความพร้อมในการบริการและสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้แทนของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
แจ้งว่า ทางบริษัทฯ มีช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับกิจกรรม ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ด้วยเช่นกัน 

 



๓ 

 

 ๓.๖ การเตรียมการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การเตรียมการด้านไฟฟ้าและประปา ได้รับ
การยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ารับทราบภารกิจของรัฐสภาในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว และจะเตรียมการ
ด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมทั้งได้ประสานขอ
งดเว้นการคิดค่าธรรมเนียมเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ตามก าหนดการศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์ ในขณะที่ผู้แทนของโรงแรม Le Meridien เชียงใหม่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางโรงแรมฯ มี
ประสบการณ์ในการจัดประชุมระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยินดีที่จะสนับสนุนการประชุมของรัฐสภา
ไทยให้ประสบผลส าเร็จ 

๔. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ทางจังหวัด
เชียงใหม่มีความยินดีและมีความพร้อมในการสนับสนุนการเตรียมการประชุมของสมัชชารัฐสภาอาเซียนอย่าง
เต็มที่ ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนรวมทั้ง การสนับสนุนบทบาทของการด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ มีข้อกังวลเรื่องหมอกควัน ซึ่งในช่วงเวลาจัดการประชุม 
คือ เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่ปัญหาหมอกควันในระดับสูง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการประชุมในระดับหนึ่ง 

๕. กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียนได้ประสานงานกับผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอชื่อ 
ผู้ประสานงานหลักและเบอร์ติดต่อเพ่ือการประสานงานและการเตรียมการในอนาคตต่อไป (เอกสารตามแนบ) 
 

 การประชุมกับผู้แทนของโรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ 

๑. ผู้แทนของโรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะฯ และน าชมส่วนต่างๆ ที่
จะใช้งานในประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนกลางของโรงแรม ล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องพักระดับ
ต่างๆ ห้องประชุม และพ้ืนที่จัดเลี้ยงทั้งในห้องจัดเลี้ยงและพ้ืนที่โล่งนอกอาคาร 

๒. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ
ผู้แทนของโรงแรมฯ โดยได้ซักถามและอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๒.๑ ด้านการจัดเลี้ยง มีการเตรียมการด้านการจัดเลี้ยงอาหาร ๑ มื้อ ณ  โรงแรม Le 
Meridien ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลด้านสถานที่และเมนูอาหารให้แก่ประธานในงาน
เลี้ยงดังกล่าวพิจารณาต่อไป 

 

 
นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น าคณะฯ ส ารวจและประชุมร่วมกับผู้แทน

โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ 
 
 
 



๔ 

 

 ๒.๒ ด้านระบบสารสนเทศ ได้หารือถึงความพร้อมและความเร็วของการให้บริการระบบ 
wifi ของโรงแรม ซึ่งในเบื้องต้นเป็นบริการพ้ืนฐานที่โรงแรมจัดเตรียมให้ส าหรับแขกผู้เข้าร่วมการประชุมโดยไม่
มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ การติดตั้งระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (LAN) ทางโรงแรมของทราบจ านวนการใช้งานและ
สถานที่การใช้งานที่แน่ชัดเพื่อเสนอราคาค่าใช้จ่ายต่อไป 

 ๒.๓ ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการเตรียมการใน ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การตั้งจุดรักษา
ความปลอดภัย ณ พ้ืนที่ล็อบบี้ของโรงแรม และ ๒) การตั้งศูนย์อ านวยการร่วม บริเวณชั้น ๓ ทั้งนี้ ผู้แทนของ
ส านักรักษาความปลอดภัยได้เสนอให้ปิดทางเข้า-ออกทั้งหมดเพ่ือติดตั้งเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดบริเวณทางเข้า
หลักโรงแรมเพ่ือตรวจวัตถุแปลกปลอมและใช้บัตรลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมคัดกรองบุคคล ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อแขกท่ีเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าวบ้าง แต่ทางโรงแรมฯ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ 

 ๒.๔ ด้านการรักษาพยาบาล มีการเตรียมการจุดประจ าการของทีมแพทย์และพยาบาล
บริเวณโถงทางเดิน ชั้น ๔ หน้าห้องประชุม Convention Center 1 ซึ่งจะใช้เป็นห้องประชุมหลัก รวมทั้ง จุด
จอดรถฉุกเฉินบริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรม 

 ๒.๕ ด้านการลงทะเบียน ผู้รับผิดชอบด้านการลงทะเบียนของส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ได้หารือร่วมกับผู้แทนจากส านักรักษาความปลอดภัยและส านักประชาสัมพันธ์ โดยก าหนดจุด
ลงทะเบียนการประชุม ณ บริเวณ ชั้น ๓ หน้าห้อง Business Center ของโรงแรม ซึ่ง ณ จุดดังกล่าวจะมีการ
ตั้งเครื่องตรวจจับตัวบุคคลและคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากบัตรประจ าตัว รวมทั้ง การลงทะเบียนของ
สื่อมวลชนที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้วย 

๓. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ผู้แทนจากฝ่ายขายของ
โรงแรมฯ ปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องพักบางส่วนพักลง ซึ่งผู้แทนของโรงแรมได้ตอบรับพร้อมทั้งจะได้
เสนอค่าใช้จ่ายให้ทางส านักงานฯ พิจารณาอีกครั้ง 

๔. ในตอนท้าย ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันส ารวจโรงแรม Le Meridien อีกครั้ง เพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจและก าหนดพ้ืนที่การท างานที่ชัดเจน เช่น ทางหนีไฟ ลิฟท์ขนส่งใช้ในกรณีขนส่งผู้ป่วยจาก
ห้องพัก การเดินสายเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ และพ้ืนที่การจัดงานในส่วนต่างๆ 
 

 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
๑. การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง 

๓๐ นาท ี

 
บรรยากาศด้านหน้าอาคารรบัรองสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 



๕ 

 

๒. คณะฯ ได้ส ารวจสถานที่ ณ บ้านเมืองอาง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่
แรก ณ บ้านเมืองอาง อ าเภอจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์  นายสมชาย เขียวแดง 
ผู้อ านวยการสถานเกษตรหลวงอินทนนท์ ได้ให้การต้อนรับคณะฯ และน าเสนอจุดเด่นของการปลูกพืชในระบบ
อินทรีย์ โดยมีหัวหน้าชุมชนชาวปกากะญอ (กะเหรี่ยง) เป็นผู้บรรยายสรุปความส าเร็จของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ซึ่งเดิมมีอาชีพท าไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ พันธุ์พืช และการหาตลาด 
จากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การหา
แหล่งน้ าร่วมกับกรมชลประทาน การปรับปรุงพ้ืนที่ท ากินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และการจัดท าแผนการ
เพาะปลูกและการหาตลาด โดยโครงการฯ เริ่มต้นในปี ๒๕๔๔ และเริ่มประสบผลส าเร็จในปี ๒๕๕๓ ซึ่ง ณ จุดนี้
เป็นตัวอย่างที่จะได้น าเสนอประเด็นการพัฒนาทางเลือกซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
ชุมชนชาวกะเหรี่ยง ณ บ้านเมืองอาง อ าเภอจอมทอง และการปลูกพืชในระบบอินทรีย ์

 

๓. คณะฯ ได้เยี่ยมชมงานวิจัยของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ณ หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง ซึ่ง
นางพินทรัตน์ แสนใจเป็ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ต่อจากนั้นได้น าชม
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งท าหน้าที่คัดเลือกและพัฒนา
พันธุ์ของไม้ดอกและไม้ผลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ความรู้และค าแนะน าต่อเกษตรกรในการน าไปเพาะปลูกและน าไปประกอบอาชีพ 

๔. คณะฯ ได้เยี่ยมชมโรงคัดแยกไม้ดอกและบรรจุภัณฑ์ ณ หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง ซึ่งน าเสนอ
ขั้นตอนของการคัดคุณภาพและบรรจุเพ่ือจัดจ าหน่าย โดยเกษตรกรจะได้รับการรับรองราคาขั้นต่ าหากราคา
ตลาดในขณะต่ ากว่าราคาขั้นต่ า โดยโครงการหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างจากราคาตลาดให้แก่เกษตรใน
ช่วงเวลาหนึ่ง 

 
คณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัยและการบวนการบรรจุภัณฑ์ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
 



๖ 

 

๕. คณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการส ารวจสถานที่และเตรียมการก าหนดการศึกษาดูงาน ณ 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ณ ห้องประชุม อาคารอ านวยการ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ร่วมกับนาย
สมชาย เขียวแดง ผู้อ านวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยได้สรุปร่างก าหนดการของการศึกษาดูงานใน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรม Le Meridien เชียงใหม่ 
เวลา ๐๘.๔๕ น.  รับชม Presentation การท างานของมูลนิธิโครงการหลวงและสถานีเกษตหลวงอินทนนท์ 

และการบรรยายสรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานีต่างๆ โดยผู้แทนของส านักงานฯ 
เวลา ๐๙.๑๕ น.  ออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
เวลา ๑๐.๔๕ น.  คณะฯ เดินทางถึงบ้านเมืองอาง อ าเภอจองทอง ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงให้การ

ต้อนรับ (รอยืนยัน) เยี่ยมชมการเกษตรอินทรีย์และพูดคุยกับเกษตรกรชาวกระเหรี่ยง ซึ่ง
อดีตเคยท าไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด (๔๕ นาท)ี 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (เจ้าภาพโดยผู้แทน
จังหวัดเชียงใหม่ รอยืนยัน) (๙๐ นาที) 

เวลา ๑๓.๓๐ น.  แบ่งคณะฯ ออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย (ดูงานสลับกันกลุ่มละ ๓๐ นาท)ี 
  กลุ่มที่ ๑ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง แปลงเพาะไม้ประดับและไม้ผล (การวิจัยและ

วิทยาศาสตร์) 
  กลุ่มที่ ๒ เยี่ยมชมโรงคัดแยกไม้ดอกและบรรจุภัณฑ์ การคัดเกรดไม้ดอก การเก็บรักษา

และบรรจุภัณฑ์เพ่ือน าส่งตลาด (การส่งเสริมการขายและการจัดหาตลาด) 
เวลา ๑๔.๓๐ น.  เยี่ยมชมสวนดอกไม้และซื้อของที่ระลึก 
เวลา ๑๕.๑๕ น.  ออกเดินทางจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
เวลา ๑๖.๔๕ น.  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ทั้งนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จะเป็นผู้จัดหาวิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในการน าชมสถานที่ต่างๆ 
 

 
คณะผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกับหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

 

๖. คณะฯ แจ้งความประสงค์ที่จะให้มูลนิธิโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
น าเสนอผลงานการท างานด้านต่างๆ รวมทั้ง การขายผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ณ โถงหน้าห้องประชุม 
Convention Hall 1 ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้อ านวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ตอบรับและ
มีความยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้ส านักงานฯ ท าหนังสือไปยังมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือแจ้งเรื่องดังกล่าว
อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 



๗ 

 

๗. ผู้แทนจากต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยได้แสดงความ
พร้อมในการรับรองคณะฯ ตามภารกิจการศึกษาดูงานดังกล่าว เช่น การดูแลอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรและการจัดรถต ารวจทางหลวงน าคณะ เป็นต้น 

๘. นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อกังวลในเส้นทางการ
เดินทางไปยังจุดเยี่ยมสถานีที่ ๑ บ้านเมืองอาง ซึ่งเป็นเนินเขาและถนนขรุขระ อาจเป็นอันตรายแก่คณะ ซึ่ง
ผู้อ านวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้ให้ความมั่นใจว่าการปรับปรุงเส้นทางผ่านหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล จะปรับปรุงเส้นทางให้มีความพร้อมต้อนรับคณะได้อย่างเรียบร้อย 
 

     

 
จัดท าโดย 
กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กันยายน ๒๕๖๑ 


